



ฟื้นธงอนาคตประกันภัยหดเหลือ40แห่ง

3ปีประกันภัย ประเมินแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย ลดเหลือไม่เกิน 40 บริษัท เมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจ เหตุการแข่งขันรุนแรง บริษัทต่างชาติขยายเครือข่ายเข้าทำธุรกิจข้ามประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทประกันใหญ่จากญี่ปุ่น กดดันบริษัทขนาดเล็กอยู่ลำบาก รวมทั้งต้นทุนบริษัทใหญ่ไม่ได้

นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการบริษัท นวกิจประกันภัย กล่าวว่า ความเหมาะสมของขนาดเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบันที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทนั้น ในความเห็นส่วนตัวมองว่าจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยควรมีไม่เกิน 40 บริษัท จากปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งระบบ 62 บริษัทด้วยกัน แต่จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา จำนวนบริษัทประกันวินาศภัยของไทยถือว่ามียุทธศาสตร์ที่มากกว่านี้ โดยในปี 2510 มีจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยสูงถึง 250 บริษัท เพราะก่อนหน้า

นี้ยังไม่มีพ.ร.บ.ที่เข้ามาควบคุม แต่หลังจากมีพ.ร.บ.เข้ามาควบคุม จำนวนบริษัทก็ได้ลดลงมาเหลือ 120 บริษัท และเมื่อพ.ร.บ.มีความเข้มขันมีการปรับปรุงกฎระเบียบมากขึ้น การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้นส่งผลให้บริษัทประกันในตลาดลดลงมาเหลือล่าสุดอยู่ที่ 62 บริษัท

เขากล่าวว่า จากนี้ไปจนถึงปี 2558 ที่จะมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หรือเออีซี เชื่อว่า ขนาดของธุรกิจหรือเบี้ยประกันวินาศภัยของไทย ก็น่าจะปรับตัวเพิ่มไปตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจแต่จำนวนบริษัทก็อาจจะลดลงได้บ้าง ส่วนจะลดลงเท่าไรนั้น ไม่สามารถระบุได้

“ผมว่าความเหมาะสมของธุรกิจในปัจจุบันที่มีเบี้ยประกันกว่า 2 แสนล้านบาทจำนวนบริษัทประกันไม่ควรจะมีเกิน 40 บริษัท ซึ่ง ใน 40 บริษัทก็ถือว่ามากนะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นที่มีขนาดเบี้ยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่มีแค่ 3 กลุ่มเท่านั้นที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัย” นายสุจินต์กล่าว

ด้านนายสุรัชย์ ศิริวัลลภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยรับประกันภัยต่อหรือไทยรี กล่าวว่ ขนาดเบี้ยประกันทั้งระบบที่มีอยู่กว่า 2 แสนล้านบาท นั้นจำนวนบริษัทประกันควรมีไม่เกิน 10 บริษัท เพราะบริษัทใดก็ตามที่มีขนาดเล็กจะไม่มี Economy of scale หรือการประหยัดต่อขนาด ในขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันก็สู้บริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ ต้นทุนการดำเนินงานก็สูงกว่า ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากในอนาคต บริษัทประกันไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะในประเทศ แต่ต้องแข่งกับอีกหลายๆ ประเทศ หลังเข้าสู่เออีซี ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัย มีมุมมองที่สอดคล้องกันโดยเห็นว่าในอนาคตบริษัทเล็กต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะการแข่งขันจากนี้ไปจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม บริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาที่มีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดเล็กและในอนาคตโลกไร้พรมแดน บริษัทประกันต่างๆ ก็สามารถเข้ามาทำธุรกรรมในประเทศไทยได้เพิ่ม แม้ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเกือบหมดแล้วก็ตาม

“ในอนาคตจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่มีขนาดเล็กต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไป หรือ ขายให้กับรายอื่นเพราะหากยังไม่ปรับตัวก็จะดำเนินธุรกิจยากกว่าเดิม เนื่องจากต้นทุนดำเนินงานสูงกว่า แม้ว่าบางรายจะปรับตัวไปเน้นประกันที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญก็ตามแต่ต้นทุนก็ยิ่งสูงกว่าบริษัทประกันขนาดใหญ่อยู่ดี”

ส่วนจำนวนบริษัทประกันเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับขนาดธุรกิจนั้น ปัจจุบันส่วนตัวยังมองว่าจำนวนบริษัทประกันในประเทศไทยมีปริมาณที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับประเทศไทยดังนั้นในความเป็นจริงจำนวนบริษัทประกันในประเทศไทยไม่ควรจะมีมากเกินไป 30 บริษัท